

UBND TỈNH KIÊN GIANG
BCĐ. PC DỊCH BỆNH
COVID-19 VÀ GIA SÚC,
GIA CẦM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2021

Số: 341./BCĐ-SYT

V/v Hướng dẫn cách ly y tế, xét
nghiệm SARS-CoV-2 cho các
đối tượng có nguy cơ ở/đến/trở
về từ vùng dịch

Hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh trên diện rộng tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt đã xuất hiện chủng vi rút biến thể có khả năng lây lan rất mạnh tại 70 quốc gia.

Tại Việt Nam, sau 55 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trong cộng đồng thì đến ngày 28/01/2021 Bộ Y tế thông báo có 2 trường hợp dương tính là **BN 1552** ở Tp. Chí Linh, tỉnh Hải Dương (có tiếp xúc gần với nữ công nhân được xác định dương tính SARS-CoV-2 khi đến Nhật Bản) và **BN 1553** làm việc ở Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Qua truy vết, khoanh vùng và xét nghiệm đã phát hiện thêm 91 ca (Hải Dương 76, Quảng Ninh 12, Hải Phòng 1, Hà Nội 1, Bắc Ninh 1). Trong đó: Liên quan BN 1552 có 78 ca và liên quan BN 1553 có 13 ca. Theo tính toán của các nhà chuyên môn khả năng ổ dịch đã xuất hiện ít nhất từ 10 ngày trước đó, nhiều người tiếp xúc gần với các ca bệnh xác định đã di chuyển đến nhiều địa phương khác nhau, do đó đợt dịch lần này có nguy cơ lây lan trên diện rộng.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và gia súc, gia cầm tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương điều tra, truy vết, phát hiện sớm các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh xác định và những người ở/đến/trở về từ các ổ dịch xác định để tổ chức cách ly, xét nghiệm và truy vết những người tiếp xúc gần với những người này.

Để nhận biết các đối tượng cần phải cách ly y tế, xét nghiệm SARS-CoV-2 và thuận lợi trong việc phối hợp giữa các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương, Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh) hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Đối với người có tiếp xúc gần với bất kỳ ca bệnh xác định nào (F1)

Cách ly tập trung đủ 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với ca bệnh (lấy mẫu xét nghiệm theo quy định trong thời gian cách ly); lập danh sách tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F2), tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần (F3); lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần (F2).

2. Đối với người đã đến các địa điểm do Bộ Y tế thông báo (F1)

Cách ly tập trung đủ 21 ngày kể từ ngày rời khỏi địa điểm đó (lấy mẫu xét nghiệm theo quy định trong thời gian cách ly); lập danh sách tất cả các trường

hợp tiếp xúc gần (F2), tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần (F3); lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần (F2).

3. Đối với người ở/đến/trở về từ Hải Dương, Quảng Ninh

Địa điểm	Thời gian	Xử lý
Tp. Chí Linh, tỉnh Hải Dương	Từ ngày 07/01 đến ngày 14/01	Lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng. Tự theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày rời Chí Linh.
	Từ sau ngày 14/01	Cách ly tập trung đủ 21 ngày kể từ ngày rời Chí Linh (lấy mẫu xét nghiệm theo quy định); lập danh sách những người tiếp xúc gần.
Các địa điểm còn lại của tỉnh Hải Dương (*)	Từ ngày 07/1 đến ngày 27/1	Khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, thông báo cho cơ sở y tế khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở,... để lấy mẫu xét nghiệm.
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh	Từ ngày 07/1 đến ngày 14/01	Lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng. Tự theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày rời sân bay Vân Đồn.
	Từ sau ngày 14/01	Cách ly tập trung đủ 21 ngày kể từ ngày rời sân bay Vân Đồn (lấy mẫu xét nghiệm theo quy định); lập danh sách những người tiếp xúc gần.
Các địa điểm khác ở tỉnh Quảng Ninh ngoài sân bay Vân Đồn (*)	Từ ngày 07/1 đến ngày 27/1	Khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, thông báo cho cơ sở y tế khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở,... để lấy mẫu xét nghiệm.
Các địa phương khác ngoài Hải Dương và Quảng Ninh (*)		Tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K.

(*) Không kể các địa điểm do Bộ Y tế thông báo.

Ghi chú: Tất cả người tiếp xúc gần với các trường hợp người đi về từ vùng dịch (được cách ly tập trung) sẽ được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

Trên đây là hướng dẫn cụ thể các trường hợp phải cách ly y tế, xét nghiệm SARS-CoV-2 để phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế đề nghị các địa phương tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Y tế thông qua:

- Bs Cao Thành Nam – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, điện thoại: 0918.24.30.38.

- Bs Nguyễn Thành Nam – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược, điện thoại: 0918.123.111./.

Thành Nam

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên BCĐ. PCDB do CoVID-19 tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- Lưu: VT, ntphong (2b).

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Hà Văn Phúc**